

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน</p> <p>มติชน</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ สถานีคลองเตย</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ จัดอบรม "การเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)" เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคไวรัสซิกา โดยมี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด</p> <p>-นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาใน 70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเชื้อสามารถกระจายตัวระหว่างภูมิภาคหนึ่งไปอีกภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าในประเทศไทยจะไม่มี ความรุนแรงเหมือนประเทศในแถบอเมริกาใต้ แต่สธ.ก็ได้มีการวางมาตรการเพื่อป้องกันโรคอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ต้นปี สามารถควบคุมได้ดีในระดับหนึ่ง แต่หากต่อไปมีการแพร่เชื้อมากกว่านี้ ก็ต้องเร่งหามาตรการเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคให้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งอยู่ระหว่างการวิจัยว่า เชื้อสามารถแพร่จากคนสู่คนได้วิธีการใดบ้าง เพราะแม้ว่าจะไม่พบเชื้อในตัวผู้ป่วยแล้ว แต่ภายใน 1 เดือน ในร่างกายที่มีสารคัดหลั่ง อาจทำให้มีการฟุ้งตัวของเชื้อและนำไปแพร่สู่ผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ เชื่อว่าจะเป็นการตัดวงจรขยงสายซึ่งเป็นพาหะของโรคดังกล่าวได้ดีที่สุด</p> <p>-พญ.พจมาน ศิริอารยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มสอบสวนตอบโต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า พบว่า แนวโน้มของการป่วยไข้เลือดออกจะลดลง ขณะที่ไข้ซิกาก็จะสูงขึ้น ซึ่งแม้ว่าซิกาก็จะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงในคนปกติ แต่ก็ก็น่าเป็นห่วงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม การตรวจหาเชื้อค่อนข้างแพง รายละเอียด 1,500-2,000 บาท ดังนั้นประเทศไทยจึงไม่สามารถตรวจหาโรคได้ทุกคน แต่จะตรวจในผู้ป่วยยืนยัน และผู้ที่อยู่ในละแวกบ้านของผู้ป่วย ทั้งนี้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ต้องมีการตรวจติดตามต่อเนื่องจนกว่าจะคลอด</p> <p>ขณะนี้ในจำนวนหญิงตั้งครรภ์ 33 รายที่อยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกานั้น อาจจะมี 1 รายที่ทารกในครรภ์ อาจจะมีการศีรษะเล็ก ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ ต้องรอให้คลอดออกมาก่อน อย่างไรก็ตาม อยากให้ระมัดระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากพบว่าเชื้อไวรัสซิกาสามารถอยู่ในอสุจิได้นานถึง 6 เดือน และอาจมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้สูงถึง 1 แสนเท่า ดังนั้นสามีที่เคยป่วยซิกามาก่อน หรือถูกยุงกัด ขอให้สวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ และขอให้ประชาชนระวังอย่าให้ยุงกัด หมั่นทายากันยุง</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิวงศ์ กติกา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พะเยา เผยว่า ได้ประสานงานทุกสถานประกอบการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ลูกจ้างรับทราบวิธีป้องกันลดความเสี่ยงไม่ให้ลูกจ้างโดนยุงกัด โดยการสวมเสื้อผ้ามิดชิด อยู่ในมุ้งหรือใช้มุ้งลวด สิ่งสำคัญคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรณีที่พบผู้ป่วย ให้รีบพบแพทย์ และแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขทราบโดยเร็ว</p> <p>-เสนอข่าว กระแสตื่นตัวไวรัส "ซิกา" มาแบบเปรี้ยงปร้าง แล้วก็หายไปแบบเงิบๆ ซึ่งน่าวิตกกังวลพอสมควร เพราะหลายคนอาจไม่ระวังตัวว่า ไวรัสซิกายังคงมีอยู่ และอาจเกิดการระบาดในจังหวัดไหนต่อไปก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อตรวจวินิจฉัยได้ยาก และอาการคล้ายกับไข้ทั่วไป จนทำให้ประชาชนชะล่าใจ คิดว่าไม่เป็นอันตรายที่ต้องเน้นย้ำคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดพื้นที่น้ำขัง ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าขณะนี้กำลัง "ระบาดแล้ว" ดีกว่าคิดว่า "ยังไม่ระบาด"</p>
<p>มติชน</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>การสรรหาเลขาธิการสปสช.</p> <p>-จากกรณี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อธิบดีรองเลขาธิการ สปสช. ฟ้องร้องให้ศาลปกครองใช้อำนาจเพิกถอนคำสั่งของบอร์ด สปสช. ที่มีมติไม่รับรองให้นพ.ประทีปเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกับขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้ระงับกระบวนการสรรหาเลขาธิการ สปสช. โดยอ้างว่าเพื่อรักษาสีทธิ และเพื่อคืนความเป็นเอกภาพทางธรรมเนียมปฏิบัติ ให้กับการคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. ล่าสุดปรากฏว่าศาลปกครองมีคำสั่งยกเลิก คำฟ้องคุ้มครองชั่วคราวของ นพ.ประทีป</p> <p>นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ กล่าวว่า ทราบถึงคำสั่งศาลแล้ว เมื่อศาลมีคำสั่งดังกล่าวก็ต้องยอมรับ อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีฟ้องร้อง เพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องมติบอร์ด 4 กรกฎาคมที่ไม่รับรองตำแหน่งให้ตนนั้น ยังมีความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ สถานีคลองเตย</p>	<p>คาดหวังว่าศาลปกครองจะพิจารณาข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมต่อไป เพื่อไม่ให้ผู้มีอำนาจใช้อำนาจตามอำเภอใจ โดยไม่หวั่นเกรงต่อข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งความรู้สึกของประชาชน แต่หากศาลพิจารณาชี้ขาดว่าการไม่รับรองตนของบอร์ด สปสช. เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ตนก็พร้อมยอมรับคำสั่งศาล และหากจะสรรหาเลขาธิการคนใหม่ยอมทำได้ พร้อมยอมรับเช่นเดียวกัน</p> <p>-เสนอข่าว ปิดรับสมัครแล้ว สำหรับตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ รอบนี้น่าสนใจเพราะมีคู่แข่งค่อนข้างมาก และมีชื่อเสียงพอตัว ไม่ว่าจะเป็น นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุตมลิปิ ผอ.รพ.รามาริบัติ ซึ่งเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้น่าจะสนับสนุนให้เกิดการ "ร่วมจ่าย" นพ.ปพน ติไชยเศรษฐ ผอ.รพ.นาหม่อม จ.สงขลา ซึ่งเคยเป็นหัวหน้ากลุ่ม "โรงพยาบาลผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของ สปสช."</p> <p>ส่วนฝั่งกระทรวงมี นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ และ นพ.กำจิต รามกุล ที่ปรึกษากระทรวง เข้าร่วมสมัคร ด้าน สปสช. มีรองเลขาธิการถึง 2 คน คือ นพ.วิทยา ต้นสุวรรณนนท์กับ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา แข่งกันเอง รวมถึงมีคนดังอย่าง หมอฉิก นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ มาสมัครเป็น "ลีสี่" หากไม่มีปัญหาอะไรไม่เกินต้นเดือน พ.ย. น่าจะได้เลขาธิการคนใหม่สักที หลังจากว่างไปนานเกือบ 2 ปี</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว</p>	<p><u>นโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 2P Safety</u></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือWHO SEARO ประกาศใช้นโยบายขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข หรือ Patient and Personnel Safety: 2P Safety เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร สาธารณสุข</p> <p>รมว.สธ. แถลงนโยบายนี้ เพื่อให้หน่วยงานบุคลากรสาธารณสุขและผู้รับบริการ ได้ทราบและแสดงเจตนารมณ์ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข มีเจ้าภาพหลักคือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 2P Safety เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ลดสถิติการฟ้องร้องจากการรักษาพยาบาลที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ รองประธาน ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ บอกเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียว่า เป็นโรคทางพันธุกรรม มีอาการเลือดออกง่ายแต่หยุดยาก และพบได้ประมาณ 1 ใน 2 หมื่นคนเท่านั้น ความเสี่ยงของโรคนี้นั้น คือต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและทันทั่วทั้งที่ไม่เช่นนั้นอาจทำให้พิการ หรือเสียชีวิตได้</p> <p>สารี อ๋องสมหวัง ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค บอกว่าที่ผ่านมามูลนิธิได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ป่วยที่ได้รับความไม่ปลอดภัยจากการรักษาพยาบาลปีละกว่า 100 คนขณะที่ นโยบาย 2P Safety จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถประเมินคุณภาพสถานพยาบาลหลังรับบริการได้ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศ ที่อยู่ในช่วงประเมินความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแนวทาง WHO SEARO โดยเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ 2 ปี ขณะที่นโยบาย 2P Safety ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ในภูมิภาคเอเชียมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ริเริ่ม และนำมาใช้</p>
<p>ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์</p>	<p><u>ปฏิญญาซูเปอร์บัก</u></p> <p>-เสนอข่าว ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอ็นจีเอ) สมัยสามัญครั้งที่ 71 ที่นครนิวยอร์ก สมาชิกยูเอ็น 193 ประเทศมีกำหนดลงนามในปฏิญญาร่วมต่อสู้กับการติดเชื้อโรคที่ดื้อยาหรือ "ซูเปอร์บัก" ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คนเสียชีวิตได้ถึงปีละ 700,000 คน โดยการติดเชื้อโรคดื้อยาเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติในยุคนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ยูเอ็นมีปฏิญญาวาดูด้วยเรื่องสุขภาพ ถัดจากเรื่องเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในปี 2544, เชื้อโรคไม่ติดต่อในปี 2554 และไวรัสโอบลาในปี 2556</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><u>พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครกในวัยรุ่น</u></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.จิตติมา ภาณุเตชะ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส.กล่าวว่า แม้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหากการตั้งครกในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จะมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ระบบการดูแลการตั้งครกที่ไม่พร้อมซึ่งมีทั้งการตั้งครกในวัยรุ่น และการตั้งครกวัยผู้ใหญ่แต่ยังไม่มีความพร้อมนั้น ถือว่ายังมีช่องว่างและไม่ครอบคลุมมาก สังคมไทยยังขาดระบบสวัสดิการดูแล "ท้องไม่พร้อม" ไร้ครอบครัวช่วยเลี้ยง ให้แก่วัยรุ่นมีโอกาสเรียนและทำงาน ก่อนรับลูกกลับไปดูแลเอง การให้ข้อมูลป้องกันการท้องซ้ำ ฯลฯ ทั้งนี้ 5 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ศธ. สธ. มท. พม. รง.ต้องไปออกกฎกระทรวง เพื่อลดช่องว่างที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าภายใน 2 เดือนน่าจะมีการออกกฎกระทรวงได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ สยามรัฐ มติชน โพสต์ทูเดย์</p>	<p>พ.ร.บ.อัมบง -เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสบส. กล่าวถึงกรณีที่น่ายุงฉิธร มิลินทจินดา หรือ วู้ดดี พิธีกรชื่อดัง เตรียมให้ห้องสละใ้กัอัมบงแทน หลังจากที่ได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มและอยากมีลูกด้วยกัน ว่า มาตรา 21 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 กำหนดไว้ชัดเจนว่า การตั้งครรภ์แทนจะดำเนินการได้ต้องเป็นคู่สามีและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย และประสงค้จะมีบุตรแต่ภรรยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ ซึ่งตามกฎหมายของประเทศไทยอนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะชายกับหญิงเท่านั้น คู่รักชายรักชายยังไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสามีภรรยากันได้ จึงไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้มีการตั้งครรภ์แทนหรือทำอัมบงได้ในประเทศไทย</p>
<p>สยามรัฐ M2F</p>	<p>ตรวจคลินิก “นานาริช” -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. ร่วมกับสาธารณสุข จ.ปทุมธานี ,กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจคลินิกเสริมความงาม “นานาริช” (Nanariz Clinic) ที่ตลาดนานาเจริญ คลอง 2 อ.ลำลูกกา จากที่ได้รับร้องเรียน พบเจ้าของเป็นแพทย์ถูกต้องตามกฎหมาย แต่อีกคนเป็นหมอเถื่อนจบ ม.6 ให้บริการประหนึ่งเป็นแพทย์ เปิดได้ 4-5 เดือน ป้ายหน้าร้านไม่แสดงเลขใบอนุญาตประกอบกิจการ 11 หลัก ทั้งโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กเสริมความงามหลายอย่าง เบื้องต้นแจ้งข้อหา 4 กระทง</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>สบส.จัดการขยะชุมชน - เสนอข่าว นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่างบในปีงบประมาณ 2559 นี้ เน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนร่วมจัดการสุขภาพโดยพัฒนาตำบลที่มีทั้งหมด 7,255ตำบล มีอสม.เป็นแกนนำร่วมดำเนินการกับองค์กรรวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยมีการแยกขยะและจำหน่ายเป็นเงินออมทรัพย์ครอบครัวและเป็นกองทุนฌาปนกิจชุมชน ทำให้ทั้งตำบลไม่มีถังขยะตั้งหน้าบ้าน เป็นตัวอย่างการดำเนินงานของพื้นที่ที่น่าชื่นชม</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>พริตตี้ “พลอยณัฐชา” ศัลยกรรมจนหน้าพัง -เสนอข่าว รพ.เลอลักษณ์ แดงขี้แจง กรณีสาวพริตตี้ปริญญาโทแจ้งความดำเนินคดีกับรพ.และแพทย์ หลังมาตัดมุมกรามและยุบโหนกแก้มแล้วปากเปี้ยว ยอมรับเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์ทำให้ใบหน้าเสียโฉมจริง แต่ได้แสดงความรับผิดชอบตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยการทำศัลยกรรมตกแต่งให้เป็นปกติ แถมยังทำศัลยกรรมเพิ่มเติมตามที่ร้องขออีกหลายแห่งให้ฟรี คิดเป็นมูลค่าถึง 5 แสนบาท ระบุพบเหตุแจ้งความ สาวปริญญาโทมาเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไม่สมเหตุผลเป็นเงินสูงถึง 11 ล้าน เมื่อรพ.ไม่จ่ายจึงแจ้งดำเนินคดี ยันไม่ได้ทอดทิ้งคนไข้และพร้อมสู้คดี</p>
<p>สยามรัฐ,สวท,ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>อัลไซเมอร์ -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยรองปลัด สธ. กล่าวว่า วันที่ 21 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลก โดยไทยพบความชุกร้อยละ3-5 พบมากขึ้นตามอายุ ซึ่งอาจสูงถึงร้อยละ 30 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 85 ปี ในปี 58 มีผู้ป่วยประมาณ 600,000 คน คาดปี 73 จะเพิ่มเป็น 1,117,000 คน สธ. ได้มอบกรมการแพทย์ พัฒนาการค้ความรู้ต้านป้องกันรักษาดูแลระยะยาว มีเครื่องมือคัดกรองโรคพัฒนาระบบบริการในผู้เฝ้าเริ่มมีอาการระยะต้นเพื่อชะลอโรคให้เป็นช้าลง ซึ่งโรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่ตรวจพบระยะเริ่มต้นจะช่วยชะลอความเสี่ยงของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้สูงอายุหลงลืม ควรรีบพบประสาทแพทย์-แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุการรักษามีแบบระดับประคองทางกายปัญหาทางจิต ยังไม่มียาเฉพาะ ซึ่งการบริหารสมองเป็นประจำจะลดโอกาสเสี่ยงเกิดโรค</p>
<p>คมชัดลึก,ข่าวสด ,เดลินิวส์</p>	<p>ดิจิทัลด้านการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกและรองปลัด สธ.กล่าวว่า สธ.มีแผนงานในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มโอกาสการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยได้มอบหมายให้ “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” พัฒนานวัตกรรม “Health Map” หรือ “ระบบค้นหาสถานบริการสุขภาพ” ซึ่งเป็นระบบนำทางอัจฉริยะจากเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในการค้นหาสถานบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงกับระบบสายด่วนต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เน้นให้จ่ายต่อการ ใช้งาน สามารถใช้งานได้ทั้งในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีเจ็บป่วยทั่วไป ขณะนี้ “Health Map” สามารถเข้าใช้บริการได้ในรูปแบบของเว็บไซต์ http://gishealth.moph.go.th/ และ แอปพลิเคชันบนมือถือระบบ Android และ ios โดยเร็วๆ นี้จะมีการพัฒนารูปแบบ ของระบบให้มีความครอบคลุมทุกหน่วยบริการด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p>โรคเอ็มเอส</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคปลอกประสาทอักเสบ หรือโรคเอ็มเอส เป็นโรคเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทสั่งการ ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าจะไม่สามารถควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ เกิดจากปลอกหุ้มเส้นประสาทภายในระบบประสาทส่วนกลางได้รับความเสียหาย ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของเอ็มเอสแม้จะมีการนำเอาทฤษฎีต่างๆ มาอธิบาย ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุน้อย วิทยาลัยหรือวัยทำงาน อายุ 20-40 ปี ปัจจุบันทั่วโลกพบผู้ป่วยแล้วกว่า 2,500,000 คน</p>
ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>กินแอสไพรินต้องระวัง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.รพ.น่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมงานสสจ.น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บขมแอสไพริน ห้างดังใน จ.น่าน หลังที่ได้มีประชาชนซื้อขมแอสไพรินไปรับประทานแล้วมีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน เกือบ 40 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดระบุว่าซื้อขมแอสไพรินจากห้างดังกล่าวมารับประทานไม่ถึง 3 ชั่วโมงแล้วเกิดอาการปวดท้อง ในเบื้องต้นนี้ได้ให้ทางห้างดังกล่าวหยุดผลิตและจำหน่ายขมแอสไพริน และจะเก็บชิ้นส่วนและส่วนประกอบการทำขม พร้อมทั้ง ขนมห้ผู้ป่วยรับประทานที่เหลือนำไปตรวจหาสาเหตุดังกล่าวที่โรงพยาบาลน่าน โดยจะสามารถทราบผลได้ภายใน 3-7 วัน</p> <p>ด้านนายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ ผู้ว่าฯน่าน พร้อมด้วยพลตรีชัยณรงค์ แก้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าน ซึ่งมีผู้ป่วยที่ต้องแอดมิตอย่างน้อยจำนวน 5 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กอายุ 2 ขวบและ 7 ขวบอยู่ด้วย</p>
แนวหน้า	<p>สธ.ตรึงเปิดงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 12</p> <p>- เสนอข่าว นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดมทกรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2559 ร่วมกับศูนย์บริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการของบุคลากร และพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ</p>
ไทยรัฐ	<p>รักษาสะเก็ดเงินฟรี</p> <p>- เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม เทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินทั่วสาคทจะไปเข้าคิวรอรับการรักษาฟรี</p> <p>นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรี บอกว่า แนวคิดนี้มาจากมุมมองเมื่อกว่า 10 ปี ได้ไปเห็นบิดาเพื่อนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน ใช้สมุนไพรรักษาคนในชุมชนให้หายป่วย จนได้รับกล่าวขานยกย่อง อยากเอาอย่างบ้าง จึงได้ขอเรียนวิธีการรักษา โดยเฉพาะโรคสะเก็ดเงิน แรกๆ นำมาทดลองรักษาญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ก็ได้ผล เมื่อขึ้นเป็นนายกเทศมนตรี จึงนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ด้วยการดูแลสุขภาพคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงที่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินและโรคที่ใช้สมุนไพรรักษาได้ จนผ่านมากกว่า 5 ปี กระทรวงสาธารณสุข จึงรับรองให้ เป็นแพทย์ทางเลือกด้านสมุนไพรแผนโบราณ ได้เข้าร่วมกับ รพ.สต.และ อสม.ลงพื้นที่ รักษาชาวบ้าน ต้นทุนค่ารักษาและวัตถุดิบเป็นทุนส่วนตัว บางส่วนได้รับบริจาคจากผู้รักษาหายแล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันมี ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จึงกำลังผลักดันสร้างอาคารรองรับใหม่ แบบไม่พึ่งพางบรัฐ โดยเปิดรับน้ำใจร่วมบุญบริจาค</p>
เดลินิวส์	<p>'เห็ดหลินจือ'</p> <p>- เสนอสรุป โครงการ "การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย" เกิดขึ้นภายใต้ โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ช่วงปีงบประมาณ 2551-2554 เพื่อเป็นการต่อยอดในเรื่องงานวิจัยทางการแพทย์ และเภสัชกรรม เพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง เป็นการริเริ่มของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สำนักพระราชวัง เป็นการวิจัยแบบ บูรณาการด้วยความร่วมมือจาก 12 หน่วยงาน โครงการวิจัยดังกล่าวนี้ เป็นงาน "วิจัยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ" โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น "4 ขา" ขาที่ 1 คือ การเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ และสปอร์เห็ดหลินจือ ตามแนวทางเกษตรที่ดี (จีเอพี) ขาที่ 2 คือ การทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือพี-คลินิก ขาที่ 3 คือ การใช้รักษา ขาที่ 4 คือ การขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ แม้ว่าจะระยะเวลาของโครงการการวิจัยดังกล่าวจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่การเพาะเลี้ยงและแปรรูป "เห็ดหลินจือ" ที่โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ยังไม่ได้สิ้นสุดไปตามโครงการการวิจัย ทุกวันนี้ยังมีการเพาะเลี้ยงและแปรรูปเห็ดหลินจืออยู่ โดยมีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือรูปแบบต่าง ๆ จำหน่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>เวชศาสตร์นิวเคลียร์</p> <p>-เสนอข่าว รพ.จุฬารัตน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน ภายใต้แนวคิด "สีฟวิ่งลองเกอร์ สีฟวิ่งสตรองเกอร์" เจาะลึกโรคมะเร็งและระบบประสาทด้วยเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อตรวจวินิจฉัย ประเมินระยะ และการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง พร้อมตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาทด้วยสารเภสัชรังสี มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนทำแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยระบบประสาท ด้วยเครื่องเพทซีทีในโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดโปรแกรมตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาท ด้วยเครื่องเพทซีทีสแกนในอัตราพิเศษ สามารถลงทะเบียนนัดหมายการตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน-31 ตุลาคมนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2574-3355 หรือ 08-7694-7559</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

